

สำเนา

พระบรมราชโองการ

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกเป็นวาระที่สอง และขอแสดงความชื่นชมด้วย กับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้นั้น จำเป็นจะต้องมีจิตใจเข้มแข็ง ในการระมัดระวังบังคับตนเอง และจะต้องมีความอดสาหะพากเพียรเป็นอย่างมาก เมื่อบัณฑิตมีความเข้มแข็งและความเพียรพยายามอย่างสูงอยู่แล้ว จึงควรจะรักษาไว้ สำหรับใช้ประกอบการงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งขึ้นไปในภายหน้า เพื่อจักได้สามารถดำเนินงานส่วนรวมของชาติให้ลุล่วงไปด้วยดี

วันนี้ ใครจะขอให้ท่านทั้งหลายนำเอาประสบการณ์ที่ได้ผ่านพบมา มาคิดพิจารณาอีกครั้งว่า การที่แต่ละคนมีอิสระมากในการเล่าเรียนนั้น ทำให้พลาดพลั้งเสียผลในการศึกษาและอื่นๆ ได้ง่ายที่สุด ยังมีอิสระมากจนเท่าใด ก็ต้องมีการข่มใจ บังคับใจมากจนเท่านั้น หากไม่แล้วจะมาเป็นบัณฑิตอย่างนี้ไม่ได้ การข่มใจ บังคับตนเอง ให้ข่มใจข่มใจเรียนอยู่ด้วยความหมั่นขยันนั้น ที่จริงก็คือการตั้งระเบียบข้อบังคับ หรือการกำหนดวินัยที่ดีให้แก่ตนเอง จึงเห็นได้ว่าอิสรภาพกับวินัยซึ่งดูเผินๆ เหมือนกับเป็นสิ่งตรงข้ามกันนั้น แท้จริงเป็นของคู่กัน ทั้งจำเป็นจะต้องใช้ควบคู่กันเพื่อให้ควบคุมกันอยู่เสมอ มิฉะนั้น จะหวังผลที่ดีอันพึงประสงค์ไม่ได้ อย่างท่านทั้งหลายซึ่งมีความรู้ความคิด สติปัญญา สามารถที่จะสร้างประโยชน์ต่างๆ ได้พร้อมมูลอยู่นี้ ถ้าขาดวินัย ก็อาจปล่อยตัว ปล่อยใจให้เป็นไปตามความสะดักสะบาย ทำให้สูญเสียประโยชน์ที่พึงจะได้ไปเปล่าๆ เท่ากับได้เบียดเบียนทำลายตนเองและทำลายผู้อื่นให้เสียหายด้วยอย่างน่าตำหนิที่สุด เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องใช้วินัยบังคับ คือบังคับให้ทำความดีความเจริญให้แก่ตน และแผ่แผ่ความดีความเจริญนั้นแก่ผู้อื่นพร้อมกันไปด้วย ยิ่งฉลาดสามารถเพียงใด ก็ต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นเพียงนั้น

ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเข้มแข็งสมบูรณ์พร้อม ทั้งด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงไปสู่ความดีและความเจริญได้ทุกอย่าง และขอให้ทุกๆ ท่านที่มาประชุมพร้อมกันในวันนี้ ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทุกเมื่อไป